
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งท่ี 10/๒๕๕7 วันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
--------------------------------- 

ผูม้าประชุม 
  ๑ นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  2 นายสมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ ์  รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ แทน ผู้อํานวยโรงพยาบาลสิงห์บุร ี
  3 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าช้าง รก.ในตําแหน่งนายแพทย์  

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
  4 นายธานินทร์  โตจีน   รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย ์แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  5 นายณัฐ  หาวาร ี   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  6 นายธีรศักดิ์  เด่นดวง   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
  7 นางจินตนา  บุญพร   นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
  8 นายสมนึก  ศรีใสด ี   สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
  9 นายเทิดไทย  มีสะอาด     สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑0 นายยรรยง  นาคมา    สาธารณสุขอําเภอค่ายบางระจัน 
11 นายวิเชียร  พันธุ์สุข   สาธารณสุขอําเภออินทร์บุรี 
12 นายศิริชัย  นาคพนม   สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงห์บุร ี
๑3 นายรังสรรค์  เชตประพันธ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนสาธารณสุขอําเภอท่าช้าง 
14 นายวีรชัย  บริบูรณ์      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
15 นางศรีสุดา  วัชรอาภาไพบูลย ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
16 นางวันดี  วิรัสสะ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๑7 นางยุพา  โชติกะพัฒน์         หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18 นายประโยชน์  ยอดรัก  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม 
19 นางวังจันทร์  กิตติภาดากุล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
20 นางอุไรศรี  ขํานุรักษ์   หวัหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานยาเสพติด 
21 นางสาวยุพิน  ปานเดช  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
22 นายนิติธร  ษมาวิมล   หัวหน้างานนิติการ 
23 นายพิพัฒน์  กว้างนอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  
24 นายอัครเดช  ภักดีรักษ์  หวัหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
25 นางชูศรี  สิงห์บูรณ์   หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
26 นางนลินลักษณ์  อ่ินคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง 
     ผู้บริโภค 

ผู้ไม่มาประชุม   ติดราชการ 
  1 นายสุพจน์  อยู่สุข   นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  
  2 นายปฏิญญา แก้วปลาด  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  1 นางสาวสิทธิธนา  โตอ่อน  นายแพทย์ชํานาญการ  รพ.ท่าช้าง 
  2 นางสิลินทิพย์  ชัยบุรินทร ์      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.ท่าช้าง  
  3 นางสาวจุฑารัตน์  วีระพงษ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สิงห์บุร ี
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  4 นางกาญจนา  แป้นสุวรรณ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.อินทรบ์ุรี 
  5 นางนิตยา  บุญปั้น   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
  6 นางสาวินี  เขียวรี    นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ สสจ.สิงห์บุร ี
  7 นายถาวร  ปานเพ็ชร์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สสจ.สิงห์บุร ี
  8 นายนราวิชญ์  แก้วคง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พรหมบุรี 
  9 นางสาววิยดา  รอดพ่าย  เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน สสจ.สิงห์บุร ี

  เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ีเป็นประธานดําเนินการประชุม 
มีวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1  นายชโลธร  ผาโคตร ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุร ีและนายณรงค์  อ่อนสอาด รองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดสิงห์บุร ีย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

1.2 แสดงความยินดีกับ พญ.ประนอม  คําเท่ียง  ดํารงตําแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.3  งบ UC งวดท่ี 1 มาท่ี สสจ.แล้ว ไปท่ี CUP ร้อยละ 25 วงเงิน 46 ล้านบาท ให้แต่ละ CUP  
พิจารณาจัดสรรให้ รพ.สต  

หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  เงินเหมาจ่ายรายหัว UC สว่นของ prepaid ปี 2558 สปสช 
โอนให้หน่วยบริการ 46 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 งบส่วนท่ีแม่ข่ายดูแลลูกข่ายท่ีผ่านมา จัดให้เป็น 
Fix cost ค่าดําเนินการ และมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมท้ังเงินเดือนนักเรียนทุนและลูกจ้าง  
  ประธาน  หากมีความชัดเจน จะให้นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน เชี่ยวชาญ พิจารณาเกณฑ์การ
จดัสรรเงินดังกล่าวต่อไป  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.4 จากท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นให ้
ดําเนินการ 3 แผน ได้แก่ แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  แผนวัสดุทันตกรรม  แผนวัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุการแพทย์ และกระจายอํานาจไปท่ีเขตบริการสุขภาพ เร่งรัดติดตามงบลงทุนปี 2558 ให้ลงนามแล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 ส่วนงบประมาณตามมาตรการระยะสั้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557  (สิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์) อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณพิจารณา สําหรับงบ UC ปี 2557 ท่ีเป็นงบร้อยละ 20 ของประเทศ 
(รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี) อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุร ี 

  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  เงื่อนไขการใช้งบค่าเสื่อม ถ้าดําเนินการไม่ทันในปี ให้ทําเรื่อง
ขยายเวลา ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการด้วย  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งท่ี 9/๒๕๕7   

ท่ีประชุมขอแก้ไข ดังนี้ 
หน้า 2 ลําดับท่ี 8 เดิม “นางเบญญาภา  ปานเนียม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ” แก้เป็น  

“นางเบญญาภา  ปานเนียม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ” 
  หน้า 4 บรรทัดสุดท้าย ต่อหน้า 5 บรรทัดแรก เดิม “ นพ.ไวยวฒุิ  จันทร์เพ็ญ ดํารงตําแหน่งรักษาการ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายปฐมภูมิและหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม” แก้เป็น ““ นพ.ไวยวุฒิ  จันทร์เพ็ญ ดํารงตําแหน่งหัวหน้า 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม” 

มติท่ีประชุม  เห็นควรแก้ไขตามท่ีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

3.1 การปรับปรุงใบรับรองแพทย์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  ดําเนินการเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซด์ของ สสจ.สิงห์บุรี 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอในท่ีประชุมและแจ้งเพ่ือทราบ  
๔.๑ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สิงห์บุร ีขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องงานรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดตึกอุบัติเหตุ รพ.สิงห์บุรี วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ ผู้อํานวยการ รพ.อินทร์บุร ี
4.3 รก.ในตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
๔.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  

วาระท่ี 4.2-4.4 ไม่มีเรื่องแจ้งในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  นําเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
      4.5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (กวป.) สัญจร 
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ไดจ้ัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
(กวป.) สัญจรตาม รพ.ต่าง  ๆระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 รายละเอียดได้ทําหนังสือแจ้งไปแล้ว 
  ประธาน  ให้ ผอ.รพ.สต.แต่ละพ้ืนท่ีหรือผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมได้ และหากต้องการแลกเปลี่ยน 
กําหนดการ แจ้งได้ท่ีกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ในส่วนท่ี สสอ.ประชุมช่วงเช้าท่ีห้องประชุม 3 สสจ.คงเดิม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.5.2 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2558/ MOU 

ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2558  และจะ 
ขอเลื่อนการประชุมพิจารณางบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการจากเดิมวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจ และกําหนดประชุมลงนาม MOU และชี้แจงแผนฯในวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2557  

ประธาน  ตอนนีส้ํานักงบประมาณได้แจ้งจัดสรร (สป.งวดท่ี 1 ร้อยละ 50) ขอให้เร่งจัดสรรและ 
ใชง้บประมาณฯ ส่วนเรื่อง MOU จะนํามาประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.5.3 สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕7 

  นายถาวร  ปานเพ็ชร ์อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับ สูงสุด ได้แก่ 
อุจจาระร่วง รองลงมา ตาแดง และไข้ไม่ทราบสาเหต ุส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี (1 ม.ค–29 
ตค.57) พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 11 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 5.17 ต่อประชากรแสนคน เดือนตุลาคม ไม่พบผู้ป่วย สําหรับรายงาน 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ-์23 ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยสะสม 10,114 ราย เสียชีวิต 4,912 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือประเทศ 
ท่ีมีการระบาดในวงกว้าง ได้แก่ กินี ไลบเีรีย เซียรร์าลีโอน และประเทศท่ีมีผู้ป่วยรายแรก หรือมีการระบาดในวง 
จํากัด ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา สเปน และมาลี  
  ประธาน ปีนี้ควรจัดทําโครงการอบรมวิธีการลอยตัวไม่ให้จมน้ํา ให้กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี เป็นพ้ืนท่ีน้ําท่วมบ่อย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 -ไม่มี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ต่างๆ 
 6.1 การดําเนินงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเกิดโรคไข้เลือดออก เดือนตุลาคม 2557 
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-ไม่มี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
7.1 เรื่องจากฝ่ายบริหารฯ 
     7.1.1 รายงานผลการใช้โปรแกรมบัญชีเกณฑ์คงค้างของ รพ.สต.  

หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ มีหลายแห่งยังส่งข้อมูลไม่ครบ ยกเว้น อ.บางระจันดําเนินการครบร้อยละ  
100 จึงขอติดตามเรื่องนี้ในท่ีประชุม กวป.เดือนถัดไป 

 ประธาน  จากการตรวจเยี่ยมพบว่าส่วนใหญต่ิดขัดเรื่องคอมพิวเตอร์ ขอให้ สสอ.ควบคุมกํากับ
ด้วย และครั้งต่อไปให้นําเสนอผลการดําเนินงานแยกรายอําเภอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     7.1.2 รายงานสถานการณ์การเงินการคลังจังหวัดสิงห์บุรี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 
 นางสาวินี  เขียวรี ภาพรวมจังหวัดสิงห์บุรีฐานะการเงินค่อนข้างดี  มีทุนสํารองและสินทรัพย์

หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน ผลการดําเนินงานรอบ 5 ป ี(ปี 2553-2557) ภาพรวมมีกําไรแต่เป็นกําไรท่ีลดลง โดยป2ี557 
กําไร 27 ล้านบาทเศษ  ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557 รพ.ทุกแห่งขาดทุน ยกเว้น 
รพ.สิงห์บุรีมีกําไรสุทธ ิ78 ล้านบาทเศษ สัดสว่นของรายไดจ้ะเห็นว่า รพ.สิงห์บุรี สว่นใหญ่มีรายได้จากค่ารักษาพยาบาล 
สิทธิข้าราชการ สําหรบั รพ.อินทร์บุรี และ รพช.สว่นใหญมี่รายได้จากค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC และสิทธิข้าราชการบ้าง 
ด้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ สถานการณ์เงิน 
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557 รพ.อินทร์บุรี และ รพ.พรหมบุร ีมีเงินสดสุทธิติดลบ ส่วนประสิทธิภาพการให้ 
บริการ รพ.ทุกแห่งมีค่า CMI ผา่นเกณฑ์ ยกเว้น รพ.สิงห์บุรี และ รพ.ท่าช้าง สําหรับ Unit cost OPD ท่ีเกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน ได้แก่ รพ.อินทร์บุรี , รพ.ค่ายบางระจัน และ รพ.พรหมบุร ีส่วน Unit cost RW รพ.ทุกแห่งเกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน ยกเว้น รพ.ค่ายบางระจัน และ รพ.ท่าช้าง การประเมินภาวะวิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัด 
สิงห์บุรี พบว่า รพ.สิงห์บุรรีะดับปกติ รพ.อินทร์บุรีระดับ 7 รพช.ทุกแห่งระดับ 1 ส่วนแผนเงินบํารุงปี 2558 ของ  
รพ.ทุกแห่ง ส่วนใหญ่ต้ังงบขาดดุล ยกเว้น รพ.อินทร์บุรี และ รพ.พรหมบุรี 
  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ จังหวัดจะจัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน
การคลัง โดยจะเชิญนายแพทย ์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชีย่วชาญ จาก สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ มาให้ความรู้เรื่องดังกล่าว 
  ประธาน  ให้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมและให้ความสนใจด้วย ทุกหน่วยงานควรทําระบบบัญชีให้ดี  
และให้ทุก CUP นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วนําข้อมูลเสนอคณะกรรมการ 
CFO จังหวัด ส่วนแผนเงินบํารุง จะให้ CFO ติดตามทุก 3 เดือน และให้ สสอ.ติดตามวิเคราะหส์ถานการณ์การเงิน
การคลังของ รพ.สต.ด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 7.2 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ นําเสนอปัญหางบประมาณสําหรบับุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง
ไม่ตรงตาม จ.18  จังหวัดสิงห์บุรมีีข้าราชการระดับชํานาญการท่ีไปปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด 3 คน รวมเงินเดือน 
1,307,520 บาท และมีบุคลากรท่ีไปช่วยราชการข้าม CUP ดังนี้  

CUP บุคลากรจากต้นสังกัดท่ีไปช่วยราชการ 
CUP อ่ืน (คน) /เงินเดือนท่ีต้องจ่าย (บาท) 

ได้รับบุคลากรจาก CUP อ่ืนท่ีมาช่วย
ราชการ (คน) /เงินเดือนท่ีได้รับ (บาท) 

เมืองสิงห์บรุี 2/732,480 5/1,541,760 
บางระจัน 1/239,880 5/1,430280 
ค่ายบางระจัน 5/1,384,080 3/823,680 
พรหมบุรี 4/983,040 3/752,880 
ท่าช้าง 3/802,200 4/1,155,360 
อินทร์บุรี 6/1,863,720 1/301,440 
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ประธาน  ให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาด้วย และให้งานทรัพยากรบุคคลปรับ จ.18 ให ้

ตรงกับปัจจุบันทําเป็นรอบทุก 3 เดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ 
  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ในการปรับตําแหน่ง มีปัญหาบางตําแหน่งไม่สามารถปรับได้ 
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ข้อมูลเงินเดือนท่ีจะใช้ปรับเกลี่ยปี 2558 ตกลงใช้ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2557  รวมเป็นเงินประมาณ 530 ล้านบาท ยังขาดข้อมูลส่วนค่าตอบแทนพิเศษของ 
รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี ท้ังนี้ได้ตรวจสอบกับข้อมูลเงินเดือนของ สปสช.แล้วใกล้เคียงกัน โดยเงินเดือนท้ังหมดเป็น
ส่วนของ รพ.สิงห์บุรี 210 ลา้นบาท , รพ.อินทร์บุรี 114 ล้านบาท , รพ.บางระจัน 45 ลา้นบาท , รพ.ค่ายบางระจัน 34 
ล้านบาท  รพ.พรหมบุรี 30 ล้านบาท และ รพ.ท่าช้าง 35 ล้านบาท  
  ประธาน  ให้ไปประชุมคณะกรรมการบริหารของ รพ.แต่ละแห่ง ส่วนงบบัญชี 8 และ 9  
(งบ 3 พันล้านบาท) ปีนี้เงินคงมาเร็ว ให้ไปชี้แจงเจ้าหน้าท่ี รพ.สต./รพท./รพช. ชะลออย่าเพ่ิงใชจ้่ายเงินบํารุง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 7.3  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนท่ี (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง 
และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสท่ีเจริญพระชนมายคุรบ 
5 รอบ  

หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธกิาญจนบารมี ได้จัดทําโครงการ 
ดังกล่าว ซึ่งกําหนดให้บริการท่ัวประเทศครอบคลุมทุกจังหวัด โดยจะมาให้บริการท่ีจังหวัดสิงห์บุรีวันท่ี 2 ธันวาคม 
2557 ในการนีจ้ังหวัดสิงห์บุรีจะไดร้วบรวมเงินบริจาคเข้าโครงการฯ และจะประชุมชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการ 
และผู้เก่ียวข้องในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 7.4 ประธาน  ขอใหช้่วยดูแลนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมาฝึกงานวิชาชีพในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

      นางนิตยา  บุญปั้น 
           ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


